

ทบ.สั่งสอบ'ร.ท.' โพสต์ท่อนแอมมี ส.นักข่าวแจงปม ลือถูกกระสุนยาง

'บิ๊กตุ๋-ทบ.'สอบ'ร.ท.'โพสต์
ท่อน'แอมมี' ศาลนัดไต่สวน
'จ.ม.อานนท์' 29 มี.ค. ค้น
ห้องซังแกนนำมีอบเรื่องปกติ
ภาคีจีสมาคมนักข่าวคุ้มครอง
สื่อ สมาคมฯแจงปมนักข่าว
ถูกกระสุนยางไม่ชัดใครยิง
ฟ้องศาลสลายชุมนุมหน้าสภา
(อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 1

แอมมี

'บิ๊กตุ๋'สั่งสอบร.ท.ท่อน'แอมมี'

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีนายทหารยศร้อยโท สังกัด สำนักงานพระธรรมนูญทหารบกเข้าไปแสดงความเห็นคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กสนับสนุนการกระทำของนายไชยอรรถ แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี ที่ร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ว่ากำลังตรวจสอบอยู่ แต่ต้องให้ความเป็นธรรมเขา ตอนนี้องค์กรท่อนแอมมีได้ส่งการไปแล้ว ขอให้มีการตรวจสอบว่าทำไปถึงมีการโพสต์ ถ้าบอกว่าไม่ได้โพสต์แล้วใครเอาไปโพสต์ สามารถหาหลักฐานได้ทั้งหมด ตอนนี้องค์กรท่อนแอมมีสามารถตามได้ทั้งหมด จะเป็นทหารหรือไม่ใช้จะทหารก็ใช้หลักการเดียวกัน ในส่วนของทหารมีวินัยของทหารอยู่ ถ้าร้ายแรงไปคดีอาญาเหมือนกับทุกคนที่ใช้กฎหมายเดียวกัน เพียงแค่ทหารมีวินัยทหาร

ขณะที่ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก (ทบ.) กล่าวว่า กรมกำลังพลทหารบกได้สั่งให้หน่วยต้นสังกัดดำเนินการ

ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเพื่อรายงานให้กรมกำลังพลรับทราบก่อนว่านายทหารคนดังกล่าวได้กระทำแบบนั้นจริงหรือไม่ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และต้องรอดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ เมื่อหน่วยต้นสังกัดตรวจสอบเสร็จแล้วจะรายงานผลให้กรมกำลังพลรับทราบต่อไป

ถอดเทปเอาผิดมีอบราชประสงค์

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจ นครบาล (รอง ผบ.ชน.) เปิดเผยถึงการเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เวทีปราศรัยแยกราชประสงค์เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมาว่าทีมงานสืบสวนสอบสวน บชน.ดำเนินการถอดเทปแกนนำผู้ที่ปราศรัยทั้ง 11 คน ถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีข้อความที่ผิดกฎหมายมีข้อความผิดตามมาตรา 112 ก็จะถูกดำเนินคดีเป็นรายๆ ไป โดยทีมงานสืบสวนสอบสวนจะประสานการทำงานกับ บก.ปอท.เพื่อเอาผิดกับคนที่โพสต์ข้อความชักชวนให้มีการร่วมชุมนุมในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา

"นอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีกับบุคคลที่ถือป้ายข้อความที่เป็นความผิดตามมาตรา 112 อีก 10 คน ถ้าพิสูจน์ทราบตัวบุคคลก็จะออกหมายเรียกมาดำเนินคดี ส่วนการดำเนินคดีกับแกนนำที่ขึ้นปราศรัยทั้ง 11 คน คดีมาตรา 112 เพื่อความรอบคอบการดำเนินคดีมีทีมงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงระดับรองผู้บัญชาการถอดเทปยืนยันว่าอย่างตรงไปตรงมา" พล.ต.ต.ปิยะกล่าว

ภาคีนิร.ลือจีสม.นักข่าวคุ้มครองสื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคีนักเขียนสื่อประกอบด้วยตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้ายื่นหนังสือแสดงการณีกนักเขียนสื่อ เรื่อง เรียกร้องการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัยของสื่อมวลชน ในการรายงานข่าวการชุมนุมต่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีสาระสำคัญดังนี้ ขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวและยืนยันในหลักการข้างต้นให้ประชาชนรับทราบเสมอ ขอประณามองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่ไม่ยืนหยัดเพื่อสิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัยของสื่อมวลชนภาคสนาม เรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมือง

เมืองได้อย่างหลากหลาย ตรงไปตรงมา ทันต่อเหตุการณ์ และโดยปราศจากการครอบงำ เรียกร้องให้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความรับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุมและพึงปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วยความเคารพในเสรีภาพในการรายงานข่าว

ตัวแทนสมาคมนักข่าวกล่าวว่า ขึ้นชมและเห็นด้วยกับหลักการในแถลงการณ์บางประการ เช่น การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้สื่อข่าว แต่ในแถลงการณ์ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนอยู่ เปรียบเทียบการเสนอข่าวลวงพล ที่องค์กรสื่อได้ออกแถลงการณ์ประณามและกรณีการใช้กระสุนยาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา นั้น ในกรณีของลวงพลเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้กระทำ-ผู้ถูกกระทำ แต่กรณีการยิงกระสุนยางในการชุมนุมเห็นได้ไม่ชัดว่าใครเป็นคนยิง เจ้าหน้าที่ตำรวจเจตนายิงผู้สื่อข่าวจริงหรือไม่ ผู้ก่อเหตุฝ่ายตำรวจอาจไม่ได้มาจากฝ่ายนโยบาย แต่อาจมาจากตำรวจบางนาย เช่นเดียวกับผู้ก่อเหตุฝ่ายผู้ชุมนุมก็อาจมาจากผู้ชุมนุมเพียงบางรายหรือมีที่สาม ดังนั้น การนำเสนอข่าวจึงต้องพิจารณาถึงบริบทให้ครบถ้วนรอบด้าน

ท้ายที่สุดภาคีนักเขียนสื่อเน้นย้ำว่า อะไรที่ผิดก็ต้องไปตามผิด ต้องเสนอกันอย่างตรงไปตรงมา การออกมาเรียกร้องนี้ไม่ใช่สร้างความเกลียดชัง แต่เพื่อถ่วงดุลเพื่อให้เกิดการแก้ไขพัฒนา และทั้งภาคีนักเขียนสื่อและสมาคมนักข่าวก็จะติดต่อแลกเปลี่ยนความเห็นกันต่อไปในอนาคตข้างหน้า พร้อมทั้งยืนยันถึงหลักการความปลอดภัยในความปลอดภัยของสื่อมวลชนร่วมกัน

ฟ้องศาลสลายชุมนุมหน้าสภา

ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน นำโดย นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) น.ส.ชลธิชา แจ็งเร็ว นักกิจกรรมทางการเมือง แนวร่วมกลุ่มราษฎรพร้อมตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองด้านหน้าอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผบ.ชน.และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ยุติการใช้กำลังจัดการการชุมนุมที่เกินสมควรแก่เหตุกับผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรและกลุ่มผู้ชุมนุมอื่นๆ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิดเสรีภาพการ

ชุมนุมผู้ฟ้องคดี

นายอัมรินทร์ สายจันทร์ ทนายความ กล่าวว่า การยื่นฟ้องคดีเพื่อต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการใช้อำนาจของตำรวจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการกำกับดูแลการทำหน้าที่ของตำรวจในการคุ้มครองเสรีภาพการชุมนุม การดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้กำลังและเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนที่ไม่เป็นไปตามหลักสากล

แจบจม.อานนท์ไม่ใช่กระดากคุก

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม พร้อมนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ แถลงหลังตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงตรวจสอบประเด็นเรื่อง จดหมายนายอานนท์ น้าภา เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ ตรวจสอบจดหมายซึ่งมีหลายเส้นบรรทัดจากการสืบเสาะของคณะกรรมการพบว่า จดหมายดังกล่าวคือด้านหลังของเอกสารคำร้องขอไต่สวนหรือที่เรียกกันว่าใบคำฟ้อง ซึ่งผู้ต้องขังจะมีติดตัวอยู่หรืออาจได้รับจากทนายที่ศาล ไม่ได้เป็นหนังสือหรือกระดากทางเรือนจำ อีกทั้งเจ้าตัวเป็นทนายความ อาจมีการพกพาเอกสารดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบในการต่อสู้คดีได้ โดยวันที่ 29 มีนาคม ศาลนัดไต่สวนในคดีดังกล่าวซึ่งทราบว่าการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้วและจะมีคำสั่งช่วงบ่ายวันเดียวกัน

นายวัลลภกล่าวว่า กรณีเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์กรณี น.ส.ปณิสา ลิขิตจิรวินมกุล หรือ "รุ่ง" เตรียมอดอาหารเป็นเพื่อนนายพริษฐ์ วัชรวิทย์ หรือ "เพนกวิน" นั้น จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.ปณิสายังทานอาหารปกติ ไม่ได้มีการอดอาหารแต่อย่างใด

ค้นห้องขัง'อานนท์-ไผ่'ตามปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้เผยแพร่ข้อความชี้แจงกรณีการคุมขังกลุ่มแกนนำราษฎร โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00-18.00 น. มีชุดปฏิบัติการลักษณะจู่โจมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ประมาณ 20-30 คน และผู้ช่วยอีกประมาณ 5 คน เข้ามาตรวจค้นห้องขังของผู้ต้องขังทางการเมือง นายอานนท์ นาย

จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน และคนอื่นๆ ก็ถูกตรวจค้นด้วย แต่ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของใดๆ ที่มีไว้เป็นความผิดตามกฎหมายหรือเป็นความผิดตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เรือนจำพิเศษขอชี้แจงว่า การตรวจค้นดังกล่าว เป็นการตรวจค้นตามปกติในรอบเดือน เพื่อจู่โจม ตรวจค้นสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดตามกฎหมาย และตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเรือนจำได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำ โดยปกติอยู่แล้ว มิใช่เป็นการปฏิบัติในช่วงเวลานี้ การดำเนินการของเรือนจำพิเศษ เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมราชทัณฑ์โดยเคร่งครัด

7ชาวบางกอลอยมอตัวสก.

ที่ สภ.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ชาวบ้านบางกอลอย จำนวน 7 คน เข้ามอตัวตามหมายจับหลังจากเดินทางกลับบ้านบางกอลอยบน-ใจแผ่นดิน ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้อาจารย์จำนวน 22 คน ถูกขังในเรือนจำโกนหัวและปล่อยตัวออกมา ก่อนออกหมายจับเพิ่มอีก 7 คน ในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยาน

ต่อมาภาคีเซพบางกอลอยได้เผยแพร่แถลงการณ์ว่า มามอตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่คิดหลบหนี ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิด ที่ตรงนั้นคือบ้านของเรา ไม่ควรมีใครควรต้องได้รับโทษรุนแรงเพียงเพราะอยากกลับบ้านไปอาศัยและทำกินอยู่ที่บ้านของตนเอง ขอเรียกร้องขอให้ปล่อยตัวพวกเรา เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นแล้วได้ทำงานแก้ไขปัญหาลดอย่างเต็มที่

อจ.ซึ่มหา'ลัยไม่ใช่ค่ายกักกัน

จากกรณีที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ทำการเก็บร่องถอนงานศิลปะของนักศึกษาบางกอลอยขยเมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา จนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงความถูกต้องและไม่ถูกต้องเป็นวงกว้างนั้น โดยนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกมาให้สัมภาษณ์ ปกป้องคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ทำตามหน้าที่เป็นการกระทำโดยชอบแล้ว และขอให้กำลังใจผู้บริหาร ทั้งนี้ ศ.ดร.จตุภัทร์ ลัดยานุรักษ์ นักวิชาการ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช. ได้เขียนบทความเรื่อง มหาวิทยาลัยไม่ใช่ "ค่ายกักกันปัญหา" กรณีที่ นายเอนกระบุ "เข้าใจดีเรื่องเสรีภาพ แต่

เสรีภาพนั้น ไม่ว่าที่ไหนในโลก ต้องมีขอบเขต ใครที่ต้องการเสรีภาพที่สุดชั่ว ที่มากล้นกว่านี้ ก็ไม่ควรอยู่ในชุมชนมหาวิทยาลัย เพราะไม่มีใครบังคับให้อยู่ที่นี่" และ "อาจารย์ส่วนใหญ่พอใจในเสรีภาพวิชาการ แต่อาจารย์ส่วนน้อย ถ้าไม่เชื่ออยากจะถูกไล่อะไรมากกว่านี้" ก็เสียใจที่จะบอกว่าขอให้เตรียมตัวรับผลที่จะตามมาดีกว่า"

อัด'เอนก'คุกคาม-ไล่พ้นรมต.

ศ.ดร.จตุภัทร์กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีกล่าวมุขคุกคามเสรีภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยตรงไปตรงมาเช่นนี้ และเหมือนกับว่าเป็นการพูดโดยไม่รู้เรื่อง ไม่สำนึกถึงความหมายของมหาวิทยาลัยเลย ทั้งๆ ที่นายเอนกควรจะสำนึกว่ามหาวิทยาลัยมีความหมายอย่างไรต่อสังคม เพราะนายเอนกก็เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เคยเป็นคณบดี คณะรัฐศาสตร์ อยู่ในบรรยากาศการสร้างสรรค์สติปัญญามาเนิ่นนาน แต่กลับมากล่าวข่มขู่และคุกคามเสรีภาพและนักวิชาการ ก็ควรจะทำออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาไปเสียเลยดีกว่า เพราะนายเอนกกำลังจะใช้อำนาจทำให้มหาวิทยาลัยกลายเป็นค่ายกักกันทางปัญญา เสรีภาพในมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่สังคมจะได้รับผลประโยชน์กลับคืนในอนาคต ความพยายามจะปิดกั้นเสรีภาพของนายเอนก จึงเป็นเรื่องที่จะทำลายอนาคตของสังคม

พลเมืองได้กลับจัด'ยื่นหยุดขัง'

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่หน้าศาลฎีกา ถนนราชดำเนิน กทม. กลุ่มพลเมืองได้กลับจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "ยื่นหยุดขัง" เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังจากการทำกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นวันที่ 5 โดยตั้งแถวหน้าป้ายศาลฎีกาประตู 3 นำป้ายมีข้อความ "Free our friends", "ปล่อยเพื่อนเรา" ถือภาพของกลุ่มผู้ต้องขัง ได้แก่ นายพริษฐ์ วัชรวิทย์ หรือเพนกวิน นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี นายปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ เป็นต้น

ระหว่างทำกิจกรรมมีผู้เดินทางมาให้กำลังใจและได้ร่วมเขียนข้อความบนผ้าสีเขียวเรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องขัง บางรายได้ร่วมยื่นสมทบด้วย โดยในแต่ละวันมีผู้สมทบมากขึ้นตามลำดับ และมีเยาวชนทยอยสมทบมากขึ้น ในบางวันมีนักเรียนในเครื่องแบบร่วมกิจกรรมด้วย

ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/กีฬา

วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11077

หน้า: 14(ซ้าย)

Col.Inch: 5.67

Ad Value: 8,788.50

PRValue (x3): 26,365.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: กีฬารอบวัน: 'ทีสปอร์ต'สุดดิจิทัลทีวี!



'ทีสปอร์ต'สุดดิจิทัลทีวี!

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางนำอุปกรณ์ของทีสปอร์ตแบบต่อเนื่องตามแผนช่องทีวีกีฬา เป็นทีวีดิจิทัล ระบบ HD ช่องใหม่ โดยจะร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นเรื่องเสนอ กสทช. ขอตกลงออกอากาศเป็นเวลา 6 เดือน ในช่อง "หมายเลข 7" ซึ่งหากได้รับอนุญาต ก็จะเริ่มออกอากาศในเดือน พ.ค.นี้

'ญี่ปุ่น'เริ่มวิ่งไฟอลป. สมรักษ์เปิดส่งธงไทย

ฝ่ายจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020 ที่มีขึ้นระหว่าง 23 ก.ค.-8 ส.ค. นี้ ได้เริ่มออกสตาร์ทพิธีวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกแล้วเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา เริ่มออกสตาร์ทที่เมืองฟูกูชิมะ ■ **อ่านต่อหน้า 14**

'ญี่ปุ่น'

□ **ต่อจากหน้า 13**

จากนั้น คบเพลิงจะเดินทางไปยัง 47 จังหวัดในญี่ปุ่น รวมถึงสถานที่สำคัญในประเทศเจ้าภาพก่อนที่จะเดินทางถึงกรุงโตเกียว เพื่อทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก วันที่ 9 ก.ค. ใช้เวลารวม 121 วัน มีนักวิ่งจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม 10,000 คน

เมืองฟูกูชิมะที่เคยได้รับความเสียหายอย่างมากจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ เมื่อ 10 ปีก่อน จนมีผู้เสียชีวิตและสูญหายมากกว่า 18,500 คน ถูกวางเป็นจุดเริ่มต้นออกวิ่ง อาซึสะ วาซิมิสึ นักเตะสาวทีมชาติจากชุดแชมป์โลก 2011 รับหน้าที่ผู้ถือคบเพลิงคนแรกจากจุดสตาร์ทที่ศูนย์ฝึกกีฬา เจ-วิลเลจ ก่อนส่งมอบต่อให้ อาซาโตะ โอวาตะ นักเรียนมัธยมปลายวัย 16 ปี

งานเริ่ม พิธีนั้นฝ่ายจัดไม่ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่มีการถ่ายทอดสดโดยระหว่างฝ่ายจัดเส้นทางได้ชี้แจงให้แฟนฯ สวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่าง ไม่นั่งนับขบวน

วิ่งจะหยุดหรือเริ่มต้นใหม่หากมีกลุ่มคนที่สร้างปัญหา

นางเซโกะ อาซึโมโตะ ประธานคณะกรรมการจัดท้องถิ่นและอดีตนักกีฬาปีดสเกตทีมชาติ กล่าวว่า "คบเพลิงโตเกียว 2020 จะเป็นไฟส่องสว่างความหวังของประชาชนชาวญี่ปุ่นและทุกคนในโลกว่ามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์"

รายงานระบุว่าโอลิมปิกญี่ปุ่นคาดหวังว่าจะทำให้ชาวญี่ปุ่นมีความรู้สึกที่ดีกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มากขึ้น หลังจากผลสำรวจก่อนหน้านี้พบว่าชาวญี่ปุ่นมากถึง 80% ต้องการให้เลื่อนหรือยกเลิกเป็นเจ้าภาพ เพราะอาจทำให้เชื้อไวรัสระบาดมากขึ้น อีกทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่าใช้เงินลงทุนมากเกินไป ซึ่งลงทุนไปแล้วกว่า 15.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 462,000 ล้านบาท) แต่บางหน่วยงานมองว่าที่จริงแล้วต้นทุนน่าจะสูงกว่านั้น 2 เท่าและจะเป็นโอลิมปิกที่แพงสุดในประวัติศาสตร์

"สมรักษ์" ประเดิมวิ่งส่งธงไทย

ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี), คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกีฬาพาราโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด และพันธมิตรภาคเอกชนทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทยไปโตเกียวโอลิมปิก"

นายเดช ใจกล้า ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทน กกท. เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการวิ่งถือธงไตรรงค์ผ่าน 35 จังหวัด 61 วัน รวมระยะทาง 4,606 กม. เพื่อส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย เดินทางไปสู่ศึกโตเกียวเกมส์ ระหว่างวันที่ 23 ก.ค.-8 ส.ค. ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการคัดเลือกคนไทย 4,568 คน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเข้าร่วมจะได้วิ่งถือธงไตรรงค์คนละ 1 กม. พร้อมกับเหล่านักกีฬา, ศิลปินดาราร่วมร้อยกำลังใจส่งผ่านธงชาติให้ทัพไทยที่ลงแข่งขันในครั้งนี้

สำหรับเส้นทางวิ่งจะผ่าน 35 จังหวัดวิ่งต่อเนื่อง 61 วัน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.-27พ.ค. จะมีพิธีส่งมอบธงวันที่ 27 มี.ค. เวลา 08.00 น. บริเวณหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก และวันที่ 28 มี.ค. เวลา 05.00 น. "ไม้มอมตะ" สมรักษ์ คำสิงห์ นักชกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์คนแรกของไทยจะออกสตาร์ทวิ่งคนแรก สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ www.stadiumth.com และ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/THStadium/

'สมรักษ์'ไม่แรกวิ่งส่งธงชาติไปอลป.

ความเคลื่อนไหวกิจกรรม "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยกองทุน พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, กสทช., คณะกรรมการ โอลิมปิกสากล (ไอโอซี), คณะกรรมการโอลิมปิก แห่งประเทศไทยฯ และกลุ่มพันธมิตรจากภาค รัฐและเอกชน ชาวคนไทยทั่วประเทศร่วมสร้าง ประวัติศาสตร์ วิ่งถือนธงไตรรงค์ ผ่าน 35 จังหวัด ต่อเนื่อง 61 วัน รวมระยะทาง 4,606 กม. เพื่อส่ง กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเดินทางไปสู้ศึก

โอลิมปิกเกมส์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 32 กรกฎาคม-8 สิงหาคมนี้

ล่าสุดหลังจากได้ 4,568 นักวิ่ง เข้าร่วมวิ่ง 61 วัน 35 จังหวัด รวม 4,606 กม. หรือเทียบเท่าระยะทาง จากกรุงเทพฯ ถึงกรุงโตเกียว วันที่ 28 มีนาคม-27 พฤษภาคม โดยในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม "บักป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ จะเป็นประธานในการส่งมอบธงไตรรงค์ให้กับ นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอด มณี ผู้จัดการ กกท. เพื่อใช้ในพิธีปล่อยตัว "วิ่งธงชาติ ไทย...รวมใจสู้ชัยชนะ" เริ่มสตาร์ทวิ่งตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม

โดยมี "บาส" นาวาตรี สมรักษ์ คำสิงห์ อดีต นักมวยสากล ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก 1996 คนแรกของประเทศไทย จะเป็นนักวิ่งไม่แรกจากจุดปล่อยตัวที่หน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ผ่านไปยังแลนด์มาร์กและเส้นทางสำคัญต่างๆ มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางของวันแรก ที่ จ.สมุทรสงคราม และ

กำหนดให้อาสาสมัครนักวิ่งแต่ละท่านวิ่งกันคนละ 1 กม. ขณะที่นักวิ่งที่ร่วมกิจกรรมจะได้กระทบไหล่กับเหล่าศิลปิน ดารา และอดีตนักกีฬาไทยฮีโร่โอลิมปิก

เส้นทางวิ่งใน 35 จังหวัด จะเริ่มต้นจากที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ และจะวิ่งต่อไปยังสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, พัทลุง, ราชบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ชัยนาท, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก, ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, แพร่, อุตรดิตถ์, พิชญ์โลก, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สระแก้ว, จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และกลับมาเข้าเส้นชัยที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม